

## หวานเสน่ห์ภาษากาย...สไตลส์สาวมั่น

นำเสนอเมื่อ : 22 พ.ค. 2552

### หวานเสน่ห์ภาษากาย...สไตลส์สาวมั่น



เคยสงสัยบ้างไหมว่า สาว ๆ บางคนไม่เห็นค่อยพูดค่อยจา แต่ทำไมทำไมถึงมีชายหนุ่มมูมู่มมมตามไม่เว้นแต่ละวัน คำตอบคือเธอเป็นสาวที่รู้จักการหวานเสน่ห์หุ่สสิ แถมเป็นเสน่ห์ภาษากายชะด้วย เพราะมันสามารถสื่อความหมาย ได้ดีกว่าคำพูดหลายร้อยเท่าเลยเชียวละ ไม่เชื่อลองดูสิ.....



**สายตา** รู้หรือเปล่าว่าจะสาว ๆ ว่าการยิ้มด้วยสายตานั้น เป็นไม้ตายเด็ดสุดในการหวานเสน่ห์เชียวละ เพราะดวงตาก็เหมือนหน้าต่างของดวงใจ ที่จะสื่อ ให้เขารู้ความหมาย ที่แอบแฝงอยู่นั้นแหละ ออ วิธีการมองสำคัญเหมื่อนงู้นะ ถ้ายากให้เขารู้เป็นนัย ๆ และหันมาสบตาปิ้งปิ้งควย เราก็ต้องมองเขาทีหนึ่งและน่านกวางปกติ แล้วเพิ่มเสน่ห์เขาไปอีกนิดด้วย หลบสายตาลงต่ำ เมื่อเขามองกลับมา ให้เขารู้สึกว่า กำลังเล่นเกมสขอนหากับเราอยู่ และเมื่อถึงจังหวะที่สายตาทั้งคู่ กลับมาประสานกันอีกครั้ง เมื่อนั้นแหละ... รับังัดไม้ตายออกมาไชชะโดยดี



**รอยยิ้ม** สาวเจ้าเสน่ห์มักมีรอยยิ้มเป็นอาวุธร้ายคู่ตัว ถ้ายากมัดใจใครให้อยู่หมัด ต้องหัดยิ้มให้เป็นก่อนนะจ๊ะ เพราะรอยยิ้ม คือสิ่งดึงดูดใจที่ดีที่สุดของหญิงสาว แต่เสน่ห์ร้ายที่วาเนียะ ต้องอาศัยความจริงใจด้วยละ เพราะรอยยิ้มที่จริงใจนั้น จะเปล่งประกายใหนาเขาไกล กวาร์รอยยิ้มที่เสแสร้งอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้น การหวานเสน่ห์ดวยการยิ้ม ยังถือเป็นการแนะนำตัวเอง อย่างมีชั้นเชิงอีกด้วยนะ เพราะใคร ๆ ก็อยากอยู่ใกล้คนที่ยิ้มแย้มมากกว่าคนที่หนาดานูดบึ้งไชใหม่ละ



**ภาษามือ** รู้มั๊ยเอ่ยว่าภาษามือเนี่ย สร้างเสน่ห์ได้มากกว่าที่คิด แม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม อ๊ะ ๆ ดูง่าย ๆ ก็อย่างเช่น ทำเสยผมแบบเซ็กซี่ของสาว ๆ นู้น พิซิดใจหนุ่ม ๆ มวแลวนุ่บไม่ถวน หรือทากการทาวสะโพกนูน ก็ถือเป็นการเรียกรองความสนใจที่ไม่เลว แมกระทั่ง การนงูบลูไลแกวน้ำอย่างเหมอลอย ก็นับว่าเป็นการหวานเสน่ห์ ที่เซ็กซี่ล่งตัวเชียวละ แต่ทุกอย่างต้องทำแบบเป็นธรรมชาตินะ เพราะถาดังใจเกินไป มันอาจดูเป็นการเชิญชวนมากกว่าแบบนั้นนะ ...ไมงามเลยนะจะ รูไชใหม่?



**จังหวะย่างก้าว** การย่างก้าวานั้น ก็มีความสำคัญไม่น้อยเชียวละ รู้หรือเปล่า ว่า...ชายหนุ่มหลายคน สูดุดตาดูหญิงสาว ตรงจังหวะการก้าวเดิน การเดินแบบกระฉับกระเฉง จังหวะไปรงเบาหนน คือ เสน่ห์มหาศาลที่จะทำให้ใคร ๆ รู้สึกใดว เราเป็นสาวมั่นที่เปิดเผย และเป็นมิตรภาพพอสมควร นอกจากนั้น ...จังหวะการก้าวที่นามอง ยังช่วยเสริมบุคลิกภาพให้เรดูดีขึ้นอีกด้วย เหมื่อนบรรดานางแบบสาวบนแคทวอลด ที่เดินไปทางไหนใคร ๆ เป็นตองเหลียวตามยังงัยยังงั้นเลยละ



**การแต่งตัว** อ๊ะ ๆ มองข้ามการแต่งตัวไม่ได้เด็ดขวดเลยนะ เพราะเสื้อผ้าเนี่ย เป็นสิ่งที่สะท้อนบุคลิกของเรา ได้ดีที่สดุเลยละ การแต่งตัวให้มีเสน่ห์ไมไชเรื่องยวก แครจิกเสื้อผ้าให้เหมูะกับรูปร่างและวัย เน้นสวนที่เพอรเฟกตของเราให้ใคร ๆ ใดยลโฉม (แต่ไมไชโปะนะ...)ที่สำคัฏ...ใสแลวตองมั่นใจ เพราะถาไม่มั่นเมื่อไร เสน่ห์ก็จะหลุดหายตามไปทันที นอกจากนั้นแล้ว อยาทำตัวซ้าซาก หัดเปลี่ยนแทรนดให้ใคร ๆ ใดเซอร์ไพรสเลนชะบาง เรียกวาสวยแบบไมให้ใครจับทางได้ นั้นแหละ ถึงจะมีเสน่ห์จริง

